



ฉันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเดือนมี.ค. และได้ทำงานเป็นพนักงานประจำในบริษัทญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนเม.ย. หลังจากทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินบำนาญที่บริษัทแล้ว ฉันได้รับแจ้งจากสำนักงานเงินบำนาญว่า**ฉันได้ค้างชำระเงินบำนาญเป็นเวลา 2 ปี** ทำไมฉันถึงได้รับการแจ้งเตือนนี้ทั้งๆที่ฉันควรจะได้รับการผ่อนผันการจ่ายเงินบำนาญในช่วงที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่?

ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงชาวต่างชาติที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเข้าร่วมในระบบเงินบำนาญและมีหน้าที่ชำระเบี้ยประกัน ในกรณีของนักเรียนนักศึกษาจะมี **"ระบบการชำระเงินบำนาญแบบพิเศษสำหรับนักเรียนนักศึกษา"** ที่ช่วยให้คุณผ่อนผันการชำระเงินบำนาญในขณะที่กำลังศึกษาเล่าเรียนได้ แต่นักศึกษาจำเป็นต้องยื่นใบสมัครเพื่อเข้าร่วมระบบการชำระเงินแบบพิเศษ ดังนั้นสาเหตุที่คุณได้รับแจ้งว่ามียอดค้างชำระนั้นเป็นเพราะคุณไม่ได้ยื่นใบสมัครในช่วงเวลาที่เป็นนักศึกษา

คุณสามารถสมัครขอรับการผ่อนผันย้อนหลังได้ภายในระยะเวลาน้อยกว่าสองปีหลังจากกำหนดเวลาชำระเงินบำนาญ (ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งเดือนก่อนหน้าในปีที่สองนับจากวันที่สมัคร) โดยสามารถสมัครได้ที่เคาน์เตอร์เงินบำนาญแห่งชาติที่สำนักงานเทศบาล สำนักงานบำนาญ หรือโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ Japan Pension Service เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร



## ข้อควรระวัง

- โดยทั่วไปแล้วการชำระแบบพิเศษของนักเรียนนักศึกษาจะได้รับการตรวจสอบในช่วงเม.ย. - มี.ค. ของปีถัดไปโดยไม่คำนึงถึงวันที่สมัคร (หากวันที่สมัครคือช่วงม.ค. - มี.ค. ระยะเวลาการตรวจสอบจะอยู่ในช่วงเม.ย. ของปีก่อนหน้า - มี.ค.) **ดังนั้นคุณจะต้องยื่นใบสมัครทุกปีการศึกษาเพื่อขอรับการผ่อนผัน** โปรดทราบว่าแม้ว่าจะสามารถสมัครได้หลายปีการศึกษาในเวลาเดียวกัน คุณจะต้องส่งแบบฟอร์มใบสมัครแยกกันสำหรับแต่ละปีการศึกษา
- หาก**เลยกำหนดเวลาการชำระเงินไปแล้ว 2 ปี** คุณจะ**ไม่สามารถชำระเงินได้เนื่องจากอายุความ**
- หากมี**ช่วงระยะเวลาที่ค้างชำระภาษี** อาจส่งผลต่อการดำเนินเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวีซ่า เช่น การขอยาระยะเวลาการพำนักในอนาคต การยื่นขอใบอนุญาตผู้พำนักถาวร เป็นต้น



## เอกสารอ้างอิง

[การยื่นใบสมัครการชำระเงินบำนาญแห่งชาติแบบพิเศษสำหรับนักเรียนนักศึกษา](#)

องค์กรระบบบำนาญแห่งประเทศไทย

ภาษา:  
ญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน, เกาหลี, เวียดนาม, ทาจิกิสถาน, อินโดนีเซีย, ไทย, พม่า, สเปน รวม  
ด้วยกันทั้งหมด 15 ภาษา



## ข้อมูลติดต่อ

[เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในภาษาต่างๆ](#)

องค์กรระบบบำนาญแห่งประเทศไทย

ภาษา:  
อังกฤษ, จีน, เกาหลี, โปรตุเกส,  
สเปน, ทาจิกิสถาน, เวียดนาม,  
อินโดนีเซีย, ไทย, เนปาล

